



Gold : ทดสอบแนวต้านเพื่อทำ New High

Support : 3243 / 3220 / 3185

Resistance : 3257 / 3295

GOM25 ภาพกราฟราย 60 นาที ยังอยู่ในช่วงเวลาที่แข็งแกร่งในแดนบวก โดยกำลังทดสอบแนวต้าน 3257 ดอลลาร์ที่หากผ่านไปได้จะทำ New High ต่อเนื่องอีกครั้ง โดยมองเป้าหมายการขึ้นสำคัญต่อไปบริเวณ 3295-3300 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ระดับอินดิเคเตอร์ที่ค่อนข้างสูง ก็เป็นปัจจัยที่ไม่ควรมองข้าม และเราขอให้ไม่ถือ Position GOM25 ช้ามส์ปดาห์เนื่องจากติดวันหยุดจากเทศกาลสงกรานต์ในสัปดาห์หน้า ซึ่งระหว่างนั้นอาจเกิดความผันผวนสูง

กลยุทธ์ Gold Online Futures

พอร์ตวางแนะนำ Wait and See

ประเด็นสำคัญของสหรัฐฯ ที่ต้องติดตามในคืนวันที่ 11 เม.ย. 2025

19.30 น. ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมี.ค.

21.00 น. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนเม.ย. จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน

DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟ เอส เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด "บริษัท" ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อหรือควรเชื่อว่ามีที่น่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชี้ชวนให้ผู้ลงทุน ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไม่รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน

บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ตัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน

คณะกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ได้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนดังนี้ AEONTS, BAFS, BCPG, BE8, EA, FPT, FSX, KDH, SVI, VNG, WP, XO